

จุลสารข่าวสาร

ประจำเดือน พ.ย 58 – มี.ค 59

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เยี่ยมชมชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้น้ำตาลจากที่ขนานนาก

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ขนานนาก ให้การต้อนรับหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเยี่ยมชมชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้การผลิตน้ำตาลจาก ซึ่งเป็นแหล่งวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ประจําถิ่น มาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ณ ตำบล ขนานนาก อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิษย์เก่าเยี่ยมถิ่น ถ่ายทอดวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา นางสาวอาอีเสาะ เปาะเลาะ และนายถิรวัดน์ จินหมวกดำ นักศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ) ชั้นปีที่ 4 ทำหน้าที่ผู้แทนเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรและกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้อง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในการนี้ร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำเมอร์แรงและชีฟออนเค้กหน้าฝอยทอง โดยมีคณาจารย์จากวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น



อบรมการทำผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดำเนินโครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์อาหารว่างเพื่อการประกอบอาชีพ โดย ผศ.ละอองวรรณ ศรีจันทร์ และ ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการทำขนมไข่โบราณ ครอบแครง กรอบ ซาลาเปา และปาต่องโก๋ สังกขา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กลุ่มแม่บ้าน ตำบลคลองเส อําเภอลําพรณรา จังหวัด นครศรีธรรมราช



อบรมและให้ความรู้ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 : กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมและให้ความรู้ด้านการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือในการแปรรูปอาหาร แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบทองบ้านศาลาสามหลัง เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ละออวรรณ ศรีจันทร์, ดร.อภิญา วณิชพันธ์ุ และเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำคณะฯ ภายในโครงการได้มีจัดให้ถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือ การตรวจเช็ค และซ่อมแซมตู้อบลมร้อนซึ่งมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิและการตั้งเวลาใช้งาน ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ซึ่งทางกลุ่มมีความต้องการซ่อมแซมตู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ “กล้วยอบธัญพืช” และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ นอกเหนือจากการผลิตกล้วยกรอบทองเพียงผลิตภัณฑ์เดียวของทางกลุ่มในปัจจุบัน



เรียนรู้นอกห้องเรียนกับปราชญ์ด้านสุขภาพภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผู้จัดการรายวิชาโภชนาการชุมชน ได้นำนักศึกษาไปเพิ่มความรู้และทักษะประสบการณ์นอกห้องเรียน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรวัฒน์ แดงกะเปา หรือ หมอวัฒน์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน อสม.แห่งแรกของประเทศไทย และผู้อำนวยการด้านสุขภาพภาคประชาชนให้การต้อนรับ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและนำชมการบริหารจัดการแปลงพืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้าน แปลงผลไม้ กระชังปลาที่เลี้ยงโดยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ เพื่อเป็นส่วนเติมเต็มในการศึกษารายวิชาดังกล่าว



บริการวิชาการต่อยอดแนวคิดชุมชนเพื่อความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนศาลาสามหลังแบบยั่งยืนปีที่ 2 : กิจกรรมย่อยที่ 4 การอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนย แก่สมาชิกกลุ่มกล้วยกรอบที่บ้านศาลาสามหลัง ณ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ผศ.ชไมพร เฟื่องมาก, ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ ปัญญา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ในการทำกล้วยอบเนย (เบรกแตก) และกล้วยธัญพืชนอกจากนี้จากการผลิตกล้วยกรอบเพียงผลิตภัณฑ์เดียวของทางกลุ่มในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้แก่ทางกลุ่มยิ่งขึ้น



คณบดีพบคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมพบปะพูดคุยผลการดำเนินงานกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ที่กำลังจะหมดวาระ และให้การต้อนรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อรับมอบนโยบายรวมถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนงานระบุไว้ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา



จัดแสดงผลภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร จากอาหารแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รับเกียรติจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดบูธประชาสัมพันธ์และแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ ข้าวยาครีวี่ชั้ย ข้าวต้มยำกรอบ ยำมะมุุด น้ำสับประรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก รวมถึงผัดหมี่ศรีวี่ชั้ยกิ่งสำเร็จรูป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ ซึ่งเปิดตัวเป็นที่แรกในงาน “เทศกาลขนมจีนห่ม้อยักษ์เมืองทุ่งสง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ สาขาสายใยวัฒนธรรมสู่ภาคีภาพแห่งภูมิภาค ประจำปี 2559” ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

